

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện, thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023, một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện tháng 9 và những tháng cuối năm 2023

Ngày 29/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện, thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023, một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện tháng 9 và những tháng cuối năm 2023. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả và các kiến nghị, đề xuất liên quan đến các nội dung trình tại hội nghị giao ban, ý kiến phát biểu của đại biểu; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023 tiếp tục có xu hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả tốt, tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, sản phẩm nông sản tiêu thụ thuận lợi. Lĩnh vực dịch vụ, thương mại, xuất, nhập khẩu tăng trưởng khá. Thu ngân sách có sự chuyển biến tích cực ở một số địa phương. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả cao. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt; tình hình lao động việc làm có cải thiện; đời sống người dân cơ bản ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên được đảm bảo.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thu ngân sách ở nhiều địa phương còn chậm, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn gặp nhiều khó khăn; công tác cấp phép khai thác khoáng sản còn vướng mắc; tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn phức tạp; tai nạn giao thông 8 tháng tăng 02/03 tiêu chí.

Để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; nắm chắc tình hình để chủ động, linh hoạt trong điều hành, có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong đó cần tập trung, quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các nội dung được thông qua tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX; các kết luận giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh. Tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt là các chỉ tiêu khó hoàn thành hoặc tiến độ chậm; tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy nhằm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

1.2. Chủ động có giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách; xây dựng kế hoạch thu cụ thể từ nay đến cuối năm để tập trung triển khai thực hiện. Đối với những trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất, cần thực hiện nghiêm theo quy định của ngành thuế; kiến nghị các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

1.3. Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; bám sát vào kế hoạch và các chỉ đạo của tỉnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án có thể đẩy nhanh, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án còn lại, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ động rà soát các dự án khó giải ngân để điều chuyển sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nhất là các dự án có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm 2023. Lưu ý: Huyện Sơn Động và huyện Lục Nam cần sớm khởi công những dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đến nay chưa khởi công.

Trong tháng 9/2023, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chủ động đi kiểm tra thực tế ít nhất 03 dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có tiến độ chậm nhất, vướng mắc nhất trên địa bàn để chỉ đạo biện pháp tháo gỡ.

1.4. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm. Rà soát các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến. Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 đến Km 44+900, huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng **trước ngày 10/9/2023**.

1.5. Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản sau cấp phép; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản sai phép, trái phép theo quy định. Các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng tiếp tục khẩn

trương lập điều chỉnh cục bộ các điểm mỏ khoáng sản phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng, hoàn thành thủ tục cấp phép khoáng sản **trước ngày 15/9/2023**.

1.6. Chú trọng kiểm tra các điều kiện để tổ chức năm học 2023-2024; tập trung giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm như tình trạng thiếu giáo viên, các khoản thu ngoài quy định đầu năm học, nhà vệ sinh trường học.

1.7. Quan tâm các vấn đề an sinh xã hội, văn hóa, thể thao chào mừng Quốc khánh 02/9 và kỷ niệm 128 năm ngày thành lập tỉnh, tăng cường tổ chức các hoạt động dịp Tết Trung thu đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực.

1.8. Nghiên cứu, nhân rộng kinh nghiệm tổ chức đợt cao điểm giải quyết đơn thư của huyện Lạng Giang trong những tháng cuối năm 2023. Các huyện Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang cần tập trung giải quyết các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh chuyển về, khắc phục tình trạng tồn đọng nhiều.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải trực tiếp đối thoại đối với những vụ việc đông người, phức tạp hoặc trước khi cưỡng chế những trường hợp phức tạp. Chỉ đạo công an huyện, thành phố có biện pháp xử lý những trường hợp xúi giục, lợi dụng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự. Có biện pháp để hạn chế các đoàn khiếu kiện đông người kéo lên tỉnh, ra Trung ương khiếu kiện trong dịp Lễ Quốc khánh.

1.9. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Lễ Quốc khánh. Triển khai các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, trong đó tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ khi tham gia giao thông, tập trung thực hiện các giải pháp kỹ thuật tại các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các khu nhà trọ, dân cư đông đúc. Thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ.

2. Về một số kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố

2.1. *Kiến nghị của UBND thành phố Bắc Giang về khó khăn trong việc thu nợ 700 tỷ đồng tiền sử dụng đất:* UBND thành phố Bắc Giang cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc các nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất; xem xét có văn bản đề nghị cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cưỡng chế; yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

2.2. *Kiến nghị của UBND thành phố Bắc Giang về khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa ở 08 dự án khu dân cư, khu đô thị:* UBND thành phố Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ tướng Chính phủ xem xét, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt.

2.3. *Kiến nghị của UBND huyện Yên Dũng về khó khăn trong bàn giao hệ thống điện khu dân cư, khu đô thị cho Tập đoàn Điện lực quản lý, bảo trì; khó khăn trong bàn giao các hợp tác xã điện cho Tập đoàn Điện lực:* Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để thống nhất biện pháp chỉ đạo giải quyết trong công tác bàn giao hệ thống điện khu

dân cư, khu đô thị và bàn giao các hợp tác xã điện trên địa bàn tỉnh cho Tập đoàn Điện lực.

2.4 Kiến nghị của UBND huyện Yên Dũng về khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Tuyến đường ĐH.5B kéo dài kết nối từ xã Cảnh Thụy - xã Tiến Dũng - xã Lãng Sơn - xã Quỳnh Sơn và đường tỉnh 293; Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 398 đoạn từ Đồng Việt đi thị trấn Neo và Quốc lộ 17 đoạn từ cống Kem đi Tiên phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang: Giao UBND huyện Yên Dũng báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh nội dung trên tại Hội nghị giao ban Ban cán sự đảng UBND tỉnh **ngày 07/9/2023**.

2.5. Kiến nghị của UBND huyện Hiệp Hòa về việc đề xuất UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, chất lượng cao trên địa bàn huyện: Giao UBND huyện Hiệp Hòa sớm có báo cáo về nội dung này, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ động theo dõi, nắm bắt, trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư không đủ thẩm quyền giải quyết, cần tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

2.6. Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với mỏ cát sỏi xã Lê Viễn do bị người dân phản đối, nguy cơ hình thành điểm nóng: Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng thôn Lạnh tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) tại khu Bến Lạnh, Đá Vách, thôn Lạnh và khu Quảng Hải, thôn Thia, xã Lê Viễn, huyện Sơn Động tại Công văn số 4626/UBND-KTN ngày 15/8/2023. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động tăng cường giám sát việc thực hiện và giải quyết những vấn đề kiến nghị thuộc thẩm quyền.

2.7. Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT291 trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang: Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT291 trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang **trong tháng 9/2023**.

2.8. Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về việc chưa thực hiện được chuyển đổi chợ thị trấn An Châu do Sở Tài chính cần thời gian nghiên cứu lại quy định đối với nội dung này: Giao Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu các quy định có liên quan, trả lời UBND huyện Sơn Động về việc chuyển đổi chợ thị trấn An Châu **trước ngày 15/9/2023**.

2.9. Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí 15 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Sơn Động: Giao UBND huyện Sơn Động báo cáo về nội dung

trên, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết.

2.10. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Ngạn về khó khăn trong giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng cầu và đường dẫn nối cảng Mỹ An - QL31 - QL1 và tuyến nhánh hồ Suối Nứa - Khuôn Thần trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang do có sự chênh lệch về giá đền bù giải phóng mặt bằng giữa huyện Lục Nam và huyện Lục Ngạn:* Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra phương pháp tính giá đền bù giải phóng mặt bằng của UBND huyện Lục Nam tại dự án Xây dựng cầu và đường dẫn nối cảng Mỹ An - QL31 - QL1 và tuyến nhánh hồ Suối Nứa - Khuôn Thần trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, từ đó có báo cáo và đề xuất cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh **trong tháng 9 năm 2023**.

2.11. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Ngạn về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, trình tự kỹ thuật của một số cây trồng, vật nuôi ngoài danh mục đã được quy định:* Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, trình tự kỹ thuật của một số cây trồng, vật nuôi ngoài danh mục đã được quy định **trong tháng 9/2023**.

2.12. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Ngạn về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép đưa đăng ký Quy hoạch đô thị Chủ vào Kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề tháng 9/2023:* Giao UBND huyện Lục Ngạn báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh nội dung trên tại Hội nghị giao ban Ban cán sự đảng UBND tỉnh **ngày 07/9/2023**.

2.13. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Ngạn về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Xây dựng đường vành đai thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do nhà đầu tư chưa thanh toán được tiền bồi thường giải phóng mặt bằng:* Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư sớm thanh toán tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân.

2.14. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Ngạn về việc đề nghị UBND tỉnh cho phép huyện mời đơn vị tư vấn để nghiên cứu, xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước hồ Cẩm Sơn:* Giao UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án bảo vệ nguồn nước hồ Cẩm Sơn (theo như ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Thông báo số 107-TB/BCSD ngày 09/6/2023).

2.15. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Ngạn về việc đề nghị UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đề tài khoa học đánh giá tổng thể về thổ nhưỡng, môi trường các vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện, tạo ra môi trường xanh, sạch:* Nhất trí chủ trương; việc đánh giá thổ nhưỡng, môi trường các vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là huyện Lục Ngạn trong thời gian tới là rất cần thiết, cần được quan tâm. Giao UBND huyện Lục Ngạn chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa

học đánh giá tổng thể về thổ nhưỡng, môi trường các vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm, đưa nội dung này vào danh mục đề tài khoa học năm 2024.

2.16. *Kiến nghị của UBND huyện Tân Yên về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh có biện pháp mạnh hơn để thu hồi nợ tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần địa ốc An Huy, cho phép UBND huyện Tân Yên không gia hạn tiến độ dự án của Công ty cổ phần địa ốc An Huy để triển khai giai đoạn tiếp theo trong trường hợp Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính:* Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND huyện Tân Yên tiếp tục đôn đốc Công ty cổ phần địa ốc An Huy hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với các dự án do Công ty là chủ đầu tư trên địa bàn huyện, thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

2.17. *Kiến nghị của UBND huyện Tân Yên về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Tân Yên chuyển giao cơ sở nhà đất Trung tâm Điều dưỡng người có công xã Quế Nham về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý theo đúng các quy hoạch đã được phê duyệt:* Nhất trí với đề xuất của huyện. UBND huyện Tân Yên sớm có văn bản báo cáo UBND tỉnh về nội dung này.

2.18. *Kiến nghị của UBND huyện Tân Yên về việc vướng mắc kéo dài liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án Bệnh viện đa khoa Anh Quất chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết:* Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực: (1) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4895/UBND-TN ngày 22/9/2021; (2) Giao Thanh tra tỉnh thanh tra việc quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình trên đất đối với Bến xe khách huyện Tân Yên trong Quý IV/2023.

2.19. *Kiến nghị của UBND huyện Việt Yên về việc đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành thống nhất phương án để triển khai giải phóng mặt bằng dự án Sân golf Việt Yên (tại khu vực hồ Ái Quang):* Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chủ trì, làm việc với UBND huyện Việt Yên và các ngành liên quan để thống nhất phương án giải quyết **trước ngày 15/9/2023**.

2.20. *Kiến nghị của UBND huyện Việt Yên về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh đảm bảo hoàn thành dự toán các khoản thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Việt Yên:* Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND huyện Việt Yên thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện.

Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung kết luận đến các sở, ngành, đơn vị liên quan để xem xét, tham mưu giải quyết và kịp thời theo dõi, đôn đốc. Kết

quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước **ngày 20/10/2023** để phục vụ Hội nghị giao ban tháng 10/2023.

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện, thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023, một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện tháng 9 và những tháng cuối năm 2023; các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng TU, các ban thuộc Tỉnh ủy;
- VP ĐDBQH và HĐND, các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, HCTC, BTCĐ, các chuyên viên khối nghiên cứu;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Ngọc